



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีฉบับดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก.) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ มาเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน / เดือน / ปี	เวลา	เลขประจำตัวสอบ	จำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ	สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๒๕๖๓๐๔ ๒๕๖๓๐๖ ๒๕๖๓๒๕ ๒๕๖๓๓๙	๔ ราย	ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชี- สหกรณ์กาญจนบุรี

ค.) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๔.๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง.) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี และทางเว็บไซต์ <https://kanchanaburi.cad.go.th> ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสมหมาย ทองคำหยู)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๕๖๓๐๔	นางสาวกาญจนา น่วมอ่อน	
๒๕๖๓๐๖	นางสาวศิริวรรณ ปานมา	
๒๕๖๓๒๕	นางสาวชุตติมา หมวกเมือง	
๒๕๖๓๓๙	นางสาวณัฐกฤตา สำนักพงษ์	

(นางสมหมาย ทองคำหยู)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี